

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã cơ bản hoàn thành để phục vụ lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào sáng ngày 11/10. Công trình được xây dựng trên nền Thư viện tỉnh (cũ) và một phần khu đất của Đài PTTH tỉnh (cũ) với tổng diện tích 7.000m², gồm

khối nhà chính và 2 khối phòng đọc tổng hợp, kết hợp dịch vụ.

Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo phương án tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, đồng

chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công và Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, đặc biệt là khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Để chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết phục vụ cho lễ gắn biển

công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo về sinh khu vực Thư viện sạch sẽ, gọn gàng; bố trí khu vực tổ chức lễ gắn biển phù hợp với khuôn viên của Thư viện và vị trí gắn biển công trình; xây dựng chương trình tổ chức lễ gắn biển công trình bảo đảm chặt chẽ và kiểm

soát tốt nội dung. Đối với Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh yêu cầu bố trí các loại sách để trưng bày có nội dung phù hợp. Đồng chí cũng yêu cầu thành phố có phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông xung quanh khu vực Thư viện để buổi lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh được diễn ra an toàn.

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU (PHIÊN HỌP THỨ 2)

XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGHỆ NHÂN ƯU TỬ" LẦN THỨ BA - NĂM 2021

STT	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ	Loại hình di sản năm giữ	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ %
1	Vũ Xuân Thắng	1976	Xã Đoàn Hùng, huyện Hưng Hà	Tập quán xã hội và tín ngưỡng (Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ)	10/10	100%

DANH SÁCH NGHỆ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH CẤP BỘ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGHỆ NHÂN ƯU TỬ" LẦN THỨ BA - NĂM 2021

STT	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ	Loại hình di sản năm giữ
1	Vũ Xuân Thắng	1976	Xã Đoàn Hùng, huyện Hưng Hà	Tập quán xã hội và tín ngưỡng (Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ)

THÀNH PHỐ

Xử lý 40 trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Thái Bình từng bước đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn. Để chấn chỉnh công tác quản lý

nhà nước về đất đai, khắc phục những yếu kém, UBND thành phố đã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai, nhất là các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Đã ban hành 45 văn bản chỉ đạo về xử lý vi phạm đất đai, quyết định xử lý vi phạm hành chính về đất đai,

xây dựng 40 trường hợp. Đồng thời, tập trung chỉ đạo và soát các thủ tục, hồ sơ xây dựng phương án thực hiện thu hồi đất theo quy định đối với một số tổ chức, cá nhân cố tình chừa chấp hành công tác giải phóng mặt bằng đường Kỳ Đồng kéo dài, dự án khu nhà ở 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong, dự án đường Chu Văn An...

Triển khai phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan thành dịch nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh cúm gia cầm H5N6.

Để phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm,

UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường tổ chức rà soát, thống kê tình hình chăn nuôi chi tiết đến từng hộ, theo dõi, cập nhật, báo cáo thường xuyên biến động đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người chăn nuôi lập nhật ký theo dõi diễn biến đàn vật nuôi;

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tổ chức thực hiện hiệu quả tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

MINH NGUYỆT

Vận động thu hồi vũ khí tự chế



Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế và vật liệu nổ tại Đồn Biên phòng Trà Lý.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đồn Biên phòng Trà Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trên khu vực biên giới biển giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sáng ngày 7/10, có 2 công dân trên địa bàn Đồn phụ trách quản lý đã tự giác đến đơn vị giao nộp 1 súng tự chế, 2 kiếm, 1 pháo hiệu, 4 kẹp nổ và dây dẫn điện.

THIỆN AN

Hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường ở Tiên Hải

Trong nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tiên Hải luôn tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Để nâng cao nhận thức của nhân dân về các vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Hải phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Đất đai 2013, việc kê khai đăng ký sử dụng đất, trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Đặc biệt, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, xử lý vi phạm đất đai, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và người dân cùng thực hiện ngăn chặn, xử lý vi phạm, lập lại trật tự kỷ cương về quản lý đất đai. Đối mới lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất; làm tốt việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ giúp các xã, thị trấn tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 9 tháng đầu năm 2020, Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành 26 văn bản chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đất đai, môi trường trên địa bàn huyện; hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp huyện; giao đất tại thực địa cho 3 tổ chức, diện tích 35,28ha; chuyển mục đích sử dụng đất 27 trường hợp từ đất nông nghiệp vườn, ao sang đất ở, diện tích 3,45ha. Bà Vũ Thị



Hạ tầng khu công nghiệp Tiên Hải sạch, đẹp.

Hồng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Hải cho biết: Trong công tác quản lý, đất đai, việc cấp GCNQSDĐ có ý nghĩa quan trọng, vì vậy huyện đã tập trung giải quyết những tồn tại về đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, với quan điểm thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng trình tự. Từ đầu năm đến nay, đã cấp gần 520 GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, diện tích gần 138.500m². Qua đó, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện

các quyền theo quy định, đặc biệt làm cơ sở giúp công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thuận tiện. Đối với công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) khi nhà nước thu hồi, huyện Tiên Hải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Những nội dung, vướng mắc liên quan trong quá trình GPMB như công tác đền bù, quy trình đo đất đai, GPMB thực hiện các dự án; nguồn gốc sử dụng đất của các hộ; chính sách hỗ trợ của nhà nước... được giải đáp ngay

tại cơ sở, giúp người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công, bảo đảm đúng tiến độ. Huyện đã phê duyệt 22 phương án GPMB, diện tích thu hồi 36,77ha; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 77,85 tỷ đồng. Một số dự án lớn như: đường 221A đoạn qua xã Tây Tiêm, Nam Chính, Nam Hưng; tuyến đường bộ ven biển đọt 4, đọt 5 qua xã Nam Cường, Đông Minh, Nam Thắng; mở rộng khu công nghiệp Tiên Hải tại xã Tây Sơn; cụm công nghiệp An Ninh giai đoạn 2...

Trong công tác bảo vệ môi trường, ngoài việc bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường tới các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức. Đặc biệt, huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ngày Môi trường thế giới; Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cùng với đó, việc quản lý môi trường đối với các cơ sở chế biến lâm sản, doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn đã được huyện quan tâm, chú trọng. Tổ chức 8 cuộc kiểm tra thực hiện Công điện số 17 của UBND tỉnh về xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Đến nay, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các xã đã đi vào nề nếp, thu gom cơ bản triệt để rác thải trong các khu dân cư; các lò đốt rác và các khu chôn lấp rác thải được duy trì và hoạt động thường xuyên.

Mặc dù công tác quản lý tài nguyên và môi trường đã đi vào nề nếp, tuy nhiên tại một số địa phương vẫn còn buông lỏng, tình trạng vi phạm về xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp; một số cơ sở sản xuất, kinh doanh tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, không có thủ tục về kinh doanh bên bãi, chưa chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường... Vì vậy, cần gian tời, huyện Tiên Hải cần tích cực chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

ĐỨC DÙNG

GIAO BAN CÔNG TÁC VIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

tham những của Đảng, Nhà nước ta; công tác phòng, chống dịch Covid-19; sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Trong quý IV/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các công tác viên tập trung nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; những nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; việc thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước các sự kiện chính trị nổi bật; việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là việc xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; những vấn đề báo chí, truyền thông phản ánh tác động đến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo đơn vị có giải pháp ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và EVFTA; yêu cầu kỹ thuật của một số thị trường xuất nhập khẩu. Hội nghị nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến các cơ quan quản lý và doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh những điểm mới của quy định về SPS trong cam kết của CPTPP và EVFTA; yêu cầu và quy định của một số thị trường xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong tình hình mới, qua đó giúp các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gặp mặt và tặng hoa chúc mừng các doanh nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản tỉnh Thái Bình năm 2020 nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

ĐÔNG HƯNG PHẤN ĐẦU...

(Tiếp theo trang 1)

Vụ đông năm 2020, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo trồng 4.820ha cây màu vụ đông. Trong đó, cây ươm 2.450ha gồm ngô, khoai lang, bí, dưa các loại, rau màu sớm; cây ưa lạnh 2.370ha gồm khoai tây, rau màu các loại.

Hiện nay, bà con nông dân các địa phương đang tập trung làm bầu một số loại cây để rẽ lúa đặt bầu ra ruộng nhằm rút ngắn thời gian sinh trưởng trên đồng ruộng. Để mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông, huyện chỉ đạo các địa phương tận dụng điều kiện đất đai, nhân lực, tranh thủ thời vụ, mở rộng diện tích gieo trồng cây màu vụ đông, đặc biệt là các cây có giá trị, thị trường tiêu thụ tốt. Tuyên truyền, khuyến khích bà con nông dân ngay sau thu hoạch lúa, tranh thủ làm đất để trồng cây màu vụ đông bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

THU HIỀN

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN...

(Tiếp theo trang 1)

các cơ sở. Sau các buổi tập huấn, đội hình thanh niên tiên tiến hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố sẽ tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các trung tâm hành chính công các cấp và tại các hộ gia đình.

Thông qua chương trình tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về công dịch vụ công trực tuyến, giúp cán bộ đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai đến người dân trong thời gian tới.

* Sáng ngày 7/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho hơn 50 đại biểu là cán bộ chủ chốt hội nông dân các địa phương mới sáp nhập.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm công tác hội; chức năng, nhiệm vụ, công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật; một số vấn đề trong thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ hội nông dân cơ sở mới nhận nhiệm vụ nâng cao trình độ, năng lực điều hành, quản lý tổ chức hội, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 7/10, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 36 triệu người nhiễm và hơn 1 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 7/10, cả nước ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 1.099 bệnh nhân. Hiện 1.023/1.099 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 41 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Trong số 41 bệnh nhân đang điều trị hiện đã có 18 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 14.500 người.

Tính đến 16 giờ ngày 7/10 trên địa bàn tỉnh hiện không còn trường hợp nào phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Tại Trung đoàn 568 hiện có 139 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, 32 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiên Hải).

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 9 mẫu bệnh phẩm và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 7/10 là 8.613 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0869.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 | 0227.3831.885